



ฉบับที่ 13/2563

เรื่อง แลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกันยายน 2563

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการและจากปัจจัยพิเศษวันหยุดยาว ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวหดตัวน้อยลง และการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น สอดคล้องกับรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวจากด้านราคาเป็นสำคัญ ทางด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวสูงจากการเร่งเบิกจ่ายช่วงปลายปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ และการผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาหดตัว ตามการชะลอตัวการผลิตในหมวดสินค้าหลักหลังจากเร่งไปมากในช่วงก่อนหน้า

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้น จากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ประกอบกับค่าไฟฟ้าลดลงจากการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า FT) สำหรับตลาดแรงงานยังคงเปราะบางแต่ปรับตัวดีขึ้น ทางด้านภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 เงินฝากขยายตัวจากเงินเยียวภาคครัวเรือน ด้านสินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน จากการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นหลัก

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายในหมวดยานยนต์กลับมาขยายตัวจากจกรยานยนต์ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเลื่อนเปิดเทอมส่งผลให้มีความต้องการเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ และการทยอยส่งมอบรถจักรยานยนต์บางรุ่นหลังจากผู้ผลิตรายใหญ่กลับมาผลิตได้ตามปกติ สำหรับการใช้จ่ายกลุ่มสินค้าในชีวิตประจำวันหดตัวน้อยลง หลังกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่กลับมาเป็นปกติ ทางด้านการใช้จ่ายหมวดบริการหดตัวน้อยลงเช่นกัน จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐและวันหยุดเพิ่มเติมที่เลื่อนมาจากช่วงก่อนหน้า ทำให้มีการเดินทางเข้ามาในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น สอดคล้องกับปริมาณการใช้น้ำมันที่ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ในภาพรวมการใช้จ่ายในหลายหมวดยังหดตัว สะท้อนกำลังซื้อโดยรวมยังคงอ่อนแอ

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ประกอบกับการมีปัจจัยพิเศษจากวันหยุดยาวและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของทางการ สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนชาวไทย จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ จำนวนเที่ยวบิน และอัตราการเข้าพักที่ปรับตัวขึ้นทุกเครื่องชี้ ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวสูงต่อเนื่อง โดยยังเป็นผลจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ

รายได้เกษตรกร ขยายตัว จากราคาสินค้าเกษตรที่ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียวที่ขยายตัว สอดคล้องกับผลผลิตที่ลดลงจากภัยแล้ง ประกอบกับอินทรีย์ปุ๋ยปัญหาในการส่งออกข้าวจากมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ ราคาสุกรที่ขยายตัวเพราะมีความต้องการจากทั้งในและต่างประเทศ ด้านผลผลิตขยายตัวจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำฝนเพียงพอในช่วงออกดอก ประกอบกับสามารถควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งผลผลิตลำไยที่เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้มีการแทงช่อดอกมาก

การผลิตภาคอุตสาหกรรม กลับมาหดตัว ตามการผลิตหมวดสินค้าเกษตรแปรรูปและหมวดเครื่องดื่มน้ำที่ชะลอลง จากที่เร่งไปมากในช่วงก่อนหน้า ทางด้านการผลิตในหมวดเครื่องประดับ อัญมณีและสิ่งทอ ยังหดตัวต่อเนื่อง สำหรับการผลิตหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และหมวดโลหะหัตถ์วันน้อยลง จากคำสั่งซื้อที่ปรับดีขึ้นเป็นลำดับในตลาดเอเชียและยุโรป

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยรายจ่ายลงทุนขยายตัวจากการใช้จ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหมวดครุภัณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับรายจ่ายประจำขยายตัวจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและหมวดค่าตอบแทน

การลงทุนภาคเอกชน โดยรวมยังทรงตัวในระดับต่ำ โดยการลงทุนเพื่อการผลิตหดตัวมากขึ้น จากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ซบเซา ผู้ประกอบการจึงชะลอการลงทุนออกไป สะท้อนจากมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนที่ลดลง ขณะที่การลงทุนก่อสร้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำในปีก่อน

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออกในรูปแบบเงินบาทขยายตัวจากเดือนก่อน ตามการส่งออกในหมวดยานยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภคไปเมียนมา รวมถึงการส่งออกผลไม้ไปจีน ด้านการนำเข้าหดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ตามการนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ที่ปรับดีขึ้น

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 0.7 จากราคาพลังงานที่ติดลบมากขึ้น ตามราคาน้ำมันขายปลีกภายในประเทศที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ประกอบกับค่าไฟฟ้าลดลงจากการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า FT) สำหรับตลาดแรงงานยังเปราะบางแม้ปรับดีขึ้น เนื่องจากผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของสำนักงานประกันสังคมยังมีจำนวนมาก

ภาคการเงิน ณ เดือนสิงหาคม 2563 ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากเดือนก่อน ตามเงินฝากออมทรัพย์ ส่วนหนึ่งเป็นเงินเยียวยาของภาครัฐที่ยังตกค้างและความต้องการรักษาสภาพคล่องทางธุรกิจ ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จากโครงการของธนาคารบางแห่งสนับสนุนการมีบ้านของประชาชน ส่วนสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์หดตัวจากสินเชื่อเพื่อธุรกิจตามภาวะของเศรษฐกิจโดยรวม

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 ตุลาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1169

E-mail: ChotipaK@bot.or.th